

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TV-TM-DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN**

Mã chứng khoán: **HQC**

Địa chỉ trụ sở chính: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Điện thoại: 08-3 9913 808

Fax: 08-3 844 9490

Loại thông tin công bố 24h 72h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Vừa qua, dự án Khu dân cư Thường Thạnh do HQC hợp tác đầu tư cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ (tỷ lệ vốn góp 50%) đã chính thức được Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.Cần Thơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) 69,7 m². Theo đó, giai đoạn 1 Dự án được cấp 177 sổ hồng tương ứng 177 căn nhà liên kế.

Dự án Khu dân cư Thường Thạnh có diện tích 7.3ha (chưa bao gồm phần mở rộng 7ha) gồm 534 căn nhà liên kế một trệt một lầu diện tích dưới 70 m², khách hàng mua nhà được hưởng ưu đãi lãi suất trong gói 30.000 tỷ. Đây là dự án thành phần nằm trong Khu Đô thị-Đại học Đồng Bằng Sông Cửu Long quy mô 30 ha nằm ngay mặt tiền Quốc Lộ 91C, cách Quốc lộ 1A 600m, cách trung tâm hành chính quận Cái Răng khoảng 0.5 km, trong bán kính khu vực 1km - 2km có các Trường tiểu học và Trung học, Bệnh viện Đa Khoa Cái Răng, trường Đại Học Tây Đô, sân bóng đá mini, sân tennis ... đáp ứng nhu cầu sống tiện nghi hiện đại của cư dân.

Dự án Khu dân cư Thường Thạnh đã hoàn thiện 206 căn và đã tiến hành bàn giao cho khách hàng với đầy đủ điều kiện về hạ tầng giao thông, internet, điện và nước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cư dân. Như vậy, sau khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chủ đầu tư sẽ xúc tiến thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khách hàng tại Dự án.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Thị Thanh Như